



## กิจการเบื้องต้น:

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ เป็นประธาน (ประธานฯ) ในที่ประชุมและมอบหมายให้นางสาวณชยา เอื้อเจริญงาน เป็นผู้ช่วยประธานฯ และผู้ดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ

นางสาวณชยา เอื้อเจริญงาน (ผู้ดำเนินการประชุม) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุม และแนะนำ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และผู้แปลภาษา และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยตนเองจำนวน 138 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,303,222 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 113 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 76,824,112 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ คิดเป็น 251 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 86,127,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.1061 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและเดินไปยังจุดที่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนไว้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในมติในแต่ละวาระ บริษัทฯได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ส่วนท่านที่ส่งบัตรลงคะแนนมาอย่างไร จะนับคะแนนตามบัตรลงคะแนนนั้น

5. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกกรรมการ และวาระที่ 7 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนของท่าน ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำมานับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรทั้งที่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงในเรื่องนี้อีกครั้งก่อนการลงมติในวาระดังกล่าว
6. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นคะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ  
ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใดจะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น โดยไม่นับจำนวนเสียงของบัตรเสียรวมเป็นฐานของคะแนนเสียง
7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการดำเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระต่อไปในวันแต่ประธานจะแจ้งเป็นอย่างอื่น

หลังจากที่ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้น 2 รายมาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 2 รายแสดงตนขอร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ นายธฤต เสนาะพิน ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวชนิษฐา กิจคุณาเสถียร และนายสิริวัชร สวนสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวฉวีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

ประธานฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมประกาศผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีผลคะแนนดังนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,302,762	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 281 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 86,302,762 หุ้น

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายชิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่านายชิกมันต์ สตรอม จะรายงานเป็นภาษาอังกฤษ และบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้แปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

นายชิกมันต์กล่าวแนะนำ PMTA ว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และมีบริษัทย่อยหลัก คือ บริษัท บาคอง โค จำกัด (“บาคอง โค”) ซึ่งประกอบธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บาคอง โค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Phu My I ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ Ba Ria Vung Tau ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโฮจิมินห์ประมาณ 70 กิโลเมตรและตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ Thi Vai ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกเพียงแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บาคอง โคเป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนามโดยการจำแนกตามกำลังการผลิต

นอกจากนี้ นายชิกมันต์ ยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บาคองโค มีกำลังการผลิตจำนวน 450,000 ตันต่อปี และมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเวียดนามจำนวนร้อยละ 9 ในตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสม NPK โดยรวม และร้อยละ 25 ในตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสมระดับพรีเมียม ทั้งนี้ บาคองโค มีกระบวนการผลิต 3 ประเภท ได้แก่ การผลิตป้อนเม็ด (Granulation) การบีบอัด (Compaction) และการคลุกเคล้า (Bulk Blending) นอกจากนี้ บาคองโค ยังเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่มีความโดดเด่นในด้านการผลิตปุ๋ยยูเรียสูตรใหม่ที่มีสลายตัวช้า (Urea Superphosphate หรือ USP) และมีการผลิตสารเคลือบผิวปุ๋ยชนิดเม็ด (Bio-stimulant) ซึ่งช่วยให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ถึงประมาณร้อยละ 10 - 15 ด้วยคุณค่าในด้านนี้เอง ทำให้บาคองโคเป็นที่ยอมรับในฐานะของผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน บาคองโคสามารถผลิตปุ๋ยได้กว่า 100 ชนิดและยังมีความยืดหยุ่นในการผลิตปุ๋ยตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ นอกเหนือไปจากนี้ บาคองโคยังมีความสามารถในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว อาทิ เทคโนโลยี AVS และปุ๋ย NPK ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้ รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในเรื่องปุ๋ยและสารในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและแมลง และด้วยความยืดหยุ่นในการผลิตและความสามารถในการส่งออกเป็นผลให้บาคองโคสามารถบริหารจัดการการส่งออกได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2558 บาคองโคส่งออกไปยัง 2 ประเทศหลัก คือ ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศแองโกลา

นายชิกมันต์ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจพื้นที่โรงงานให้เช่า โดยกล่าวว่า บาคองโคได้ขยายพื้นที่จากเดิมจำนวน 31,000 ตร.ม. เป็น 42,300 ตร.ม. ในปี 2558 และได้เปิดพื้นที่โรงงานให้เช่าเพิ่มเติมอีก 8,200 ตร.ม. ในเดือนมีนาคม 2559 และด้วยอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าปัจจุบัน เป็นผลให้อัตรการใช้ประโยชน์ของพื้นที่โรงงานให้เช่า ในปี 2558 อยู่ในระดับร้อยละ 100 และนายชิกมันต์ ยังได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 233 ล้านบาท

หลังจากนั้น นายชิกมันต์ ได้แสดงวิสัยทัศน์โดยอธิบายถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นผู้นำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และพื้นที่โรงงานให้เช่าที่มีความเชี่ยวชาญ
- มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ผลิตสินค้าเคมีเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพสูง
- มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มปริมาณการขายปุ๋ย NPK คุณภาพสูงในเวียดนามอีกเท่าตัวภายในระยะเวลา 3 ถึง 4 ปี
- เพิ่มการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีช่วงเวลาของการเพาะปลูกแตกต่างไปจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มอัตรการใช้ประโยชน์ของสายการผลิต
- ตั้งสำนักงานในตลาดส่งออกที่สำคัญ
- สร้างพื้นที่โรงงานให้เช่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภายหลังจากที่นายชกมันต์รายงานเกี่ยวกับแผนธุรกิจและผลประกอบการแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในวาระที่ 2 นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบและเกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 3 ด้วยประธานฯ จึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตลอดจนข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเมื่อถึงวาระที่ 3 ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติต่อไปด้วยเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

<p>นายพิสิทธิ์ โสดีพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยถามว่าเมื่อพิจารณางบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 พบว่างบเฉพาะกิจการมีผลการดำเนินงานขาดทุน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงินรวม เนื่องจากงบการเงินรวมมีกำไรจำนวนร้อยละกว่าล้านบาท หากแต่บสิ้นปี 2558 กลับพบว่างบเฉพาะกิจการกลับมาเป็นบวก จึงขอเรียนถามว่าผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีนัยสำคัญ จึงทำให้งบเฉพาะกิจการเปลี่ยนแปลงไปและกลับมาเป็นบวกได้</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 มีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากเป็นฤดูกาลเพาะปลูกในประเทศเวียดนาม</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>กล่าวเสริมว่าเนื่องจาก PMTA เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ที่ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นร้อยละ 100 ของบาคองโก จึงรับรู้รายได้จากเงินปันผลของบาคองโกเป็นหลัก ซึ่งการรับรู้รายได้เงินปันผลนั้น เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงเป็นเหตุให้งบการเงินเฉพาะกิจการกลับมามีกำไร</p>
<p>นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอสอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMTA เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ และมีบาคองโกเป็นบริษัทย่อยหลัก จึงมีรายได้หลักมาจากบาคองโก จึงขอเรียนถามเรื่องอัตราการใช้นโยบายของเวียดนามว่าเป็นอย่างไร</li> <li>2. เหตุใดรายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่กลับมีกำไรลดลง เป็นผลมาจากต้นทุนการขายและบริการที่เพิ่มมากขึ้นใช่หรือไม่ อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ถือว่าเป็นปกติหรือไม่และจะดำเนินไปในอนาคตด้วยหรือไม่</li> </ol>

	<p>3. อยากทราบภาพรวมของธุรกิจปุยในเวียดนามว่ามี การควบคุมราคาหรือไม่ และการที่บริษัทฯ มีคู่แข่ง เป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีผลกระทบต่อการเติบโตของ บริษัทฯ ในอนาคตหรือไม่ ขอทราบรายละเอียดเรื่อง ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจปุยว่าจากอดีตจนถึง ปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ ขอทราบ ภาพรวมการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งธุรกิจปุย และพื้นที่โรงงานให้เช่า</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>ปุยเป็นส่วนหนึ่งของภาคเกษตรกรรม เมื่อจำนวนประชากร เพิ่มขึ้น สินค้าทางการเกษตรก็มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น อุปสงค์ของปุยก็น่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีตามความต้องการ ของตลาดโลกไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศเวียดนามเท่านั้น</p>
<p>นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ต้นทุนของธุรกิจปุยเคมีในปี 2558 เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจาก ปัจจัยหลักสองประการ ได้แก่ บาคองโกได้ดำเนินการ เปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสินค้าให้มีความเป็นพรีเมียม เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ ยังมี ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนของสกุลเงิน เวียดนามดองและดอลลาร์สหรัฐฯ ที่บาคองโกไม่สามารถผลัก ภาระต้นทุนวัตถุดิบที่ได้จัดซื้อมาด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไป ให้ลูกค้าได้ ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วคิดว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นเฉพาะปีที่แล้ว ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบเช่นนี้อีกในปี ต่อๆ ไป</p>
<p>นายชิกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>สำหรับเรื่องส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น บาคองโกมุ่งเน้นไปที่ ตลาดปุยชนิดพรีเมียม ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของบาคองโกก็ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดของ รัฐวิสาหกิจของเวียดนามลดลง นอกจากนี้ในประเทศ เวียดนามไม่มีการควบคุมหรือแทรกแซงจากรัฐบาลเวียดนาม ถือเป็นตลาดการค้าเสรีอย่างแท้จริง และไม่มีสัญญาณที่บ่งชี้ว่า จะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลแต่อย่างใด</p> <p>พร้อมกล่าวต่อด้วยว่า บาคองโกกำลังขยายกำลังการผลิตปุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรที่มีศักยภาพในการทำไร่สูงสุดของ บริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่าสามารถขยายส่วนแบ่ง ทางการตลาดได้ และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายขึ้นเป็นสอง เท่าในตลาดท้องถิ่นในอีก 3-4 ปีข้างหน้า</p>

<p>นายสมชาย เจนศิริพันธุ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>มีคำถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ พบว่าสินค้าคงคลังในปี 2558 มีจำนวน 724 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2557 มีจำนวนเพียง 504 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 43 เป็นเพราะเหตุใด และการสำรองสินค้าคงคลังในจำนวนมากเช่นนี้จะ มีผลกระทบอย่างไร ขอทราบรายละเอียดนโยบาย สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ด้วย</li> <li>2. ขอให้อธิบายเรื่องการดำเนินธุรกิจของบาคองโค และบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (PMTS) ว่ามีการประกอบธุรกิจอย่างไร</li> </ol>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>อธิบายว่า โดยปกติแล้วบาคองโคมีนโยบายซื้อวัตถุดิบและรักษาสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด แต่ในปี 2557 นั้น รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศยกเลิก VAT ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป จึงเป็นผลให้ยอดขายของบาคองโคชะลอตัวออกไป และมียอดขายในช่วงต้นปี 2558 เป็นจำนวนมาก</p>
<p>นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>อธิบายว่ารายได้ทั้งหมดในส่วนของการขายปุ๋ยเคมีและพื้นที่โรงงานให้เข้ามาจากบาคองโคทั้งหมด ในขณะที่ PMTS เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบให้แก่บาคองโคในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะแสดงรายได้รวมซึ่งมาจากทั้ง 2 บริษัทย่อย คือ บาคองโค และ PMTS</p>
<p>นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย</p>	<p>สอบถามเรื่องพื้นที่โรงงานให้เช่าของบาคองโคว่ามีคู่แข่งหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบราคาการให้บริการระหว่างบาคองโคกับคู่แข่งแล้วเป็นอย่างไร และอยากให้อธิบายว่าในปี 2559 รายได้จากพื้นที่โรงงานให้เช่าจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างพื้นที่เพิ่มหรือไม่</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ตอบว่า ในพื้นที่เดียวกันกับบาคองโค นั้น จำนวนคู่แข่งมีไม่มากนัก และลูกค้าเองก็มีความต้องการที่จะใช้บริการที่มีความเป็นอิสระจากการใช้คลังสินค้าบริเวณท่าเรือ จึงเลือกมาใช้บริการของบาคองโค และบาคองโคมีอัตราค่าบริการที่สูงกว่าคู่แข่งกว่าประมาณร้อยละ 5-10 แต่เป็นเพราะบาคองโคให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและเสนอการบริการที่มีคุณภาพสูง</p>



<p>นายพิสิทธิ์ โสติพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น</p>	<p>เนื่องจากบาคองโคได้ลงทุนเพิ่มการผลิตจำนวน 100,000 ตัน อยากให้บริษัทฯ อธิบายเรื่องกำลังการผลิตและการจัดหา ยอดขายเพื่อรองรับกับปริมาณกำลังการผลิต และทราบมาว่า การขายปุ๋ยในประเทศเวียดนามนั้นมี margin สูงกว่าการ ส่งออก จึงขอทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ และขอถามเรื่อง สัดส่วนของตลาดส่งออกเมื่อเทียบกับตลาดในประเทศ เวียดนาม</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>บาคองโคมีอัตราการส่งออกอยู่ที่ร้อยละ 40 ในขณะที่ร้อยละ 60 เป็นอัตราการขายในประเทศเวียดนามโดยบาคองโคไม่มี ต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องการตลาดสำหรับตลาดส่งออก และ สำหรับ margin ในตลาดประเทศเวียดนามนั้นสูงกว่าตลาด ส่งออกจริง แต่ต้นทุนทางการตลาดก็สูงกว่าเช่นกัน</p> <p>สำหรับปัจจุบันอัตราการผลิตที่บาคองโคใช้คือ ร้อยละ 55 โดยปกติแล้วกำลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากมีฤดูกาลเพาะปลูกประมาณ 2-3 ช่วงในหนึ่งปี นอกเหนือจากนี้ บาคองโคยังมีเป้าหมายที่จะส่งออกไปยัง ตลาดในทวีปแอฟริกา ที่มีฤดูกาลเพาะปลูกแตกต่างไปจาก ประเทศเวียดนาม จึงคาดว่าอัตราการใช้จ่ายการผลิต (Utilization rate) จะถูกนำมาใช้ได้ดีขึ้น</p>
<p>นางสาวภาวิณี รุ่งสว่าง ผู้ถือหุ้น</p>	<p>สอบถามว่าจากข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ตอนที่ เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก (IPO) เคย กล่าวถึงการลงทุนสร้างโรงงานถุงปุ๋ย (PP Bag) อยากเรียน ถามความคืบหน้าของโครงการ และขอถามเรื่องการเพิ่ม ยอดขายปุ๋ยในประเทศเวียดนาม มีความจำเป็นที่จะต้องมีการ ลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>เนื่องจากบาคองโคได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตไปแล้วเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กำลังการผลิตเท่าที่มีอยู่จึงน่าจะเพียงพอ</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>ยังไม่สามารถหาผู้ผลิต (supplier) ที่จะทำให้เกิดความคุ้มทุน จึงยังไม่ได้ลงทุนสร้างโรงงานถุงปุ๋ย (PP Bag)</p>
<p>นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ</p>	<p>เสริมว่าจากการศึกษายังคงหาผู้ผลิตที่เหมาะสมไม่ได้ และ บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องของการควบคุมต้นทุนและรักษา margin จึงยังไม่ได้ลงทุนในโครงการนี้</p>

หลังจากที่ได้มีการซักถามและตอบข้อซักถามแล้ว ประธานฯสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

### วาระที่ 3

**พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ตามที่เสนอ

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,375,151	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 356 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 86,375,151 หุ้น

### วาระที่ 4

**พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปของเงินสด สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,932,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาท)

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล นั้น บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ขึ้นกับแผนการลงทุนและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนหรือแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆที่เห็นสมควรทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 5,932,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาท)

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 1.12 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

มติ:ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ดังนี้

(ก) การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน 5,932,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาท)

(ข) การจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 1.12 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวัน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,378,425	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 365 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 86,378,425 หุ้น

## วาระที่ 5

**พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509
2. นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
3. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636
4. นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) เป็นจำนวน 1,809,135 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทขอขอยุติการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวม และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) เป็นจำนวน 1,809,135 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,378,019	0	538	0
ร้อยละ	100.00	0	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 366 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 86,378,557 หุ้น

## วาระที่ 6

### พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม)และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้

- นายชกมันต์ สตรอม
- นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ
- นายอาร์ลด์ เฮาแกน

ทั้งนี้ นายอารีลด์ เฮาแกน ไม่ประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ  
บริษัทฯ แล้ว เห็นควรเสนอชื่อ นายชิกมันต์ สตรอม นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ต่อที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอชื่อนายพี ม่วงนนท์ เข้า  
ดำรงตำแหน่งแทนนายอารีลด์ เฮาแกน

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2559

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

(กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเดินออกจากห้องประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราว)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงการใช้บัตรลงคะแนนเสียง

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น  
รายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้  
ชัดเจนว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และส่งบัตรลงคะแนนทั้งใบ  
โดยไม่ต้องฉีกบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำไปนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนในวาระนี้จากผู้  
ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

มติที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
รายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเป็นดังนี้

6.1 นายชิกมันต์ สตรอม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระ  
หนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,377,160	0	1,431	0
ร้อยละ	100.00	0	-	-

6.2 นายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ  
ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,377,160	0	1,431	0
ร้อยละ	100.00	0	-	-

6.3 นายรพี ม่วงนนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายอาริลด์ เฮาแกน  
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	85,927,160	450,000	1,431	0
ร้อยละ	99.4790	0.5209	-	-

หมายเหตุ 1/ นายชิกมันต์ สตรอม และนายสมบุรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างการนับ  
คะแนน และกลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น

2/ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็น  
จำนวน 367 ราย นับจำนวนหุ้น ได้รวม 86,378,591 หุ้น

## วาระที่ 7

### พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันจำนวนกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งแต่  
ละท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของบริษัทฯ มีการ  
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและเสนอนางสุวิมล  
มหากิจศิริ ให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อให้มีจำนวนกรรมการเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ  
ที่ขยายตัว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอชื่อ นางสุวิมล มหากิจศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่งจะ  
ทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรร  
หาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

โดยนางสุวิมล มหากิจศิริ จะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2559

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล มหากิจศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิมที่มีกรรมการ 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,347,935	30,218	538	0
ร้อยละ	99.9650	0.0349	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 368 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 86,378,691 หุ้น

## วาระที่ 8

### พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 8

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด



ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยตามที่เสนอ  
วาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ  
สำหรับปี 2559 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559 ให้แก่  
กรรมการและกรรมการชด้อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	86,377,413	0	1,278	0
ร้อยละ	99.9985	0	0.0014	0

## วาระที่ 9

### พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

<p>นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>PMTA มีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศ หนึ่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นเรื่อง น่ายินดีสำหรับบริษัทฯ ที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้มีคำถาม 3 ข้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMTA โดยบาคองโคมีรายได้จากการส่งออกในปีที่ ผ่านมาเกือบร้อยละ 40 ซึ่งประเทศที่ส่งออกหลัก คือ ฟิลิปปินส์ แองโกล่า ลาว กัมพูชา ทั้งนี้ประเทศใน อาเซียนก็มีหลายประเทศ เหตุใดจึงเน้นไปที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการส่งออกไป ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนบ้างหรือไม่ และอยากทราบ ว่าการส่งออกไปยังประเทศลาวและกัมพูชา โดยยี่ห้อ Stork นั้นมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และโดยรวมแล้ว ภาพรวมการส่งออกจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันไปใน ทิศทางใด</li> <li>2. บาคองโคจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วย ซึ่งเป็น แบบซื้อมาขายไป โดยมีรายได้ประมาณร้อยละ 4 กว่าๆ ในปีที่ผ่านมา จึงอยากทราบว่าแนวโน้มการ</li> </ol>
--	---

	<p>เติบโตของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ถ้าเทียบกับปุ๋ยเคมี นั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจในอนาคตที่จะผลิตสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเองหรือไม่</p> <p>3. ในด้านธุรกิจพื้นที่โรงงานให้เช่า หากพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้บริการเต็มพื้นที่ร้อยละ 100 ซึ่งสร้างรายได้ประมาณกว่า 40 ล้านบาท ในส่วนของคลังสินค้าบองโค 5B.2 ที่แจ้งว่าจะเปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นั้น ไม่ทราบว่าได้เปิดดำเนินการหรือยัง และทางบริษัทฯ มีโครงการที่จะขยายพื้นที่โรงงานให้เช่าเพิ่มเติมอีกหรือไม่</p>
<p>นายชกมันต์ สตรอม กรรมการผู้จัดการ</p>	<p>1. ในเรื่องการส่งออก บริษัทฯ มีการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาประมาณ 3,000 ตันต่อปี และส่งออกไปที่ประเทศลาว พม่า และอินโดนีเซียอีกด้วย สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ นับเป็นกรณีพิเศษ จากการที่บริษัทผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นเมื่อประมาณ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าปุ๋ยระดับพรีเมียมมากขึ้น นับเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ทำให้โอกาสทางการตลาดในประเทศฟิลิปปินส์เติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 3-4 ปีก่อน บริษัทฯ จึงพยายามใช้ประโยชน์สูงสุดด้วยการส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์</p> <p>2. ในส่วนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งมีรายได้ประมาณร้อยละ 5 นั้น ยอดขายหลักมาจากปุ๋ยทางใบ (foliar) ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ใช้ฉีดพ่นไปบนพืชโดยตรง เช่น มะเขือเทศ เพื่อให้ผลผลิตมีสีแดงขึ้นและรสชาติหวานมากขึ้น ทั้งนี้ปุ๋ยทางใบไม่ใช่สารกำจัดศัตรูพืชหรือสารเคมี เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะวางขายโดยเฉพาะปุ๋ยทางใบ จึงเน้นไปที่ปุ๋ยทางใบที่ผลิตจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี สำหรับปุ๋ยทางใบจากธรรมชาติ บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบในการผลิตมาจากธรรมชาติ และเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงในอาเซียน ในปัจจุบันมีการส่งออกไปยังประเทศไทยและ</p>

	<p>ประเทศเพื่อนบ้านด้วย สำหรับส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์นี้ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 แต่บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้เป็นร้อยละ 10</p> <p>3. สำหรับพื้นที่โรงงานให้เช่าบาคองโค 5B.2 ที่สร้างเสร็จไปแล้วเมื่อต้นเดือนมีนาคมนั้น ในปัจจุบันมีการจองใช้พื้นที่เต็มร้อยละร้อยแล้ว และบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างการหาที่ดินเพิ่มเติมในการขยายพื้นที่โรงงานของบาคองโค 5 โดยได้มีการสำรวจความต้องการของลูกค้าหลักถึงจำนวนพื้นที่ที่จะใช้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ขยายพื้นที่โรงงานให้เช่าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า</p>
นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย	<p>มีคำถามและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากรายงานประจำปี หน้า 33 มีการกล่าวถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้สอบถามจากเลขานุการบริษัทแล้วก่อนเข้าประชุม และได้รับคำตอบว่าบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาที่จะเข้าร่วมกับองค์กรนี้</li> <li>2. การเปิดเผยตัวเลขคะแนนเสียงการลงมติ ในกรณีที่มีมติไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ตัวเลขจะขาดไปร้อยละ 0.001 จึงอยากฝากให้แก้ไขตรงนี้ด้วย</li> </ol>
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ
นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น	<p>เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีงบดุลสำหรับรอบปีบัญชี 2558 และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่าควรจะมีขั้นตอนการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น โดยควรจัดทำขั้นตอนต่างๆ ขนานกันไปเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว อาทิ ขั้นตอนการทำงานภายในหรือขั้นตอนอื่นที่จะต้องมีการติดต่อกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น อาทิ วันที่ 5 พฤษภาคม และขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาจัดการประชุมเร็วขึ้นเป็นภายใน 90 วัน หลังจากปิดรอบปีบัญชี</p>
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอรับไว้พิจารณาปรับปรุงการทำงานของบริษัทฯ พร้อมกล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก PMTA เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ที่มีบริษัทย่อยหลัก

	อยู่ในประเทศเวียดนาม และได้ดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง PMTA นับเป็นบริษัทรายแรกๆ ที่มีการเข้าจดทะเบียนในลักษณะนี้ จึงอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดทำงบการเงิน อย่างไรก็ตามจะพยายามปรับปรุงการทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
นายเมธี อังคิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะของ นางสาวเจนใจ ลีมพงษ์	แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ว่าโดยส่วนมากบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ใน SET 50 จะกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เนื่องจากเกรงว่าหากที่ประชุมไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จะเกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ได้
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ	กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา
นายณัฐ กิจสวัสดิ์ไพศาล ผู้ถือหุ้น	มีข้อเสนอแนะและมีคำถามดังนี้ 1. อยากให้บริษัทฯ พิจารณาเข้าร่วมงาน SET Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพราะเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนใหม่ อยากให้ผู้บริหารมีโอกาสพบปะนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูลของบริษัทฯ เป็นประจำ 2. หุ้นของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น มีสภาพคล่องค่อนข้างน้อยอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรบ้างในการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น
นายจิตินเตอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)	ชี้แจงว่า บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของ PMTA ในจำนวนกว่าร้อยละ 65 ส่วนอีกประมาณร้อยละ 35 มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจำนวนการซื้อขายหุ้น PMTA นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงเป็นเรื่องยากที่บริษัทฯ จะเข้าไปควบคุม ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาไปร่วมงาน SET Opportunity Day รวมทั้งจะได้ทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ	ขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เมื่อ ไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ ในการประชุมจึงได้ปิดการประชุมใน  
เวลา 15.30 น.

-ลายเซ็น-

---

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

---

(นางสาวเปรมิกา ช่างน้ำ)

เลขานุการบริษัท